

Số: 1463/ĐHYDCT

Cần Thơ, ngày 5 tháng 10 năm 2020

V/v tuyển sinh theo đặt hàng đại học
hệ chính qui năm 2020

Kính gửi:

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học số 736/ĐHYDCT ngày 29/5/2020; Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố hoặc các Đơn vị có nhu cầu đào tạo theo đặt hàng sau đây gọi là Đơn vị đặt hàng; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT) thông báo tuyển sinh theo đặt hàng đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

Mức điểm xét tuyển đào tạo theo đặt hàng: **Hệ chính quy** mức điểm xét tuyển cho các ngành Y khoa 25.95, Y khoa phục vụ ngành hiểm 24 điểm, Răng hàm mặt 25.75, Dược 25.1, Y học cổ truyền 24.2, Y học dự phòng 22.4, Xét nghiệm y học 24.2, Điều dưỡng 23.3, Hộ sinh 21. **Hệ liên thông** mức điểm xét tuyển ngành Y theo điểm học bạ 27 và theo điểm THPT 25.05, Y học dự phòng 26.1, Y học cổ truyền theo học bạ 26.5 và theo điểm THPT 24.5. Đối với các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ được phép xét tuyển thấp hơn tối đa 1 điểm so với các mức điểm trên.

Các Đơn vị thực hiện xét tuyển thí sinh có đăng ký vào Trường ĐHYDCT, ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng đúng ngành đào tạo. Đối với ngành Y khoa phục vụ ngành hiểm, ưu tiên xét thí sinh đúng nguyện vọng; kế tiếp xét thí sinh có nguyện vọng Y khoa. Đơn vị có thể sử dụng kết quả kỳ thi THPT của thí sinh liên thông để xét tuyển theo học chính quy nếu đạt yêu cầu điểm xét tuyển.

Căn cứ vào danh sách Trường cung cấp (gồm đối tượng chính quy và liên thông, danh sách trúng tuyển đại trà và xét theo nhu cầu xã hội) đã cộng điểm ưu tiên gửi qua email của Đơn vị đặt hàng. Các Đơn vị thành lập Hội đồng xét tuyển theo quy định, tiến hành xét tuyển công khai, công bằng cho thí sinh hệ chính quy và liên thông đào tạo theo đặt hàng với mức điểm và số lượng đã được phân bổ cho từng Đơn vị năm 2020 (đính kèm) trước 17g00 ngày 10/10/2020.

Đơn vị có nhu cầu đặt hàng ký quyết định cử đi học đính kèm danh sách thí sinh thuộc diện đào tạo theo đặt hàng, gửi về Trường bằng văn bản và qua địa chỉ email daotao@ctump.edu.vn, đồng thời gửi kèm Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản chính) của các thí sinh được cử đi học, **thời hạn trước 17g00 ngày 12/10/2020**.

Nhà trường và Đơn vị đặt hàng sẽ ký hợp đồng đào tạo và kinh phí sẽ được thể hiện trong hợp đồng cho từng đối tượng. Đơn vị đặt hàng sẽ chuyển trả kinh phí đào tạo cho Trường theo hợp đồng đã ký.

Đề nghị các Đơn vị gửi đúng thời hạn để các thí sinh nhập học theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế các tỉnh/TP;
- Sở GDĐT các tỉnh;
- BTL QK9;
- CA. TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT, ĐTDH.



Nguyễn Trung Kiên